

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm 2018 của cơ quan Thanh tra tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm và Kế hoạch Thanh tra năm 2018, từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc của năm 2017 chuyển sang và triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kết quả cụ thể như sau:

Phần 1

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018¹

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

1. Kết quả công tác thanh tra

a) Thanh tra hành chính

- Về kết quả thanh tra:

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh thực hiện 15 cuộc thanh tra gồm: 03 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang², triển khai 11 cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2018³ và 01 cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao⁴. Đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại 12 đơn vị và ban hành 09 kết luận⁵, qua đó, xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.274,61 triệu đồng, xử lý khác số tiền 727,71 triệu

¹ Số liệu về kết quả công tác Quý III/2018 chi tiết theo các Biểu mẫu gửi kèm.

² Cuộc thanh tra việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp, Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của: Sở Y tế và UBND huyện Phong Điền.

³ Các cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND thị xã Hương Thủy, Trung tâm công nghệ thông tin, UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Trà, Công ty TNHH NN MTV Quản lý Khai thác công trình thủy lợi TT. Huế, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH NN MTV Xây dựng Kiến thiết Thừa Thiên Huế; Các cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn khác tại Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc, tại UBMTTQ VN tỉnh; Cuộc thanh tra Dự án nhà ở xã hội “Khu chung cư Xuân Phú”, Dự án Khu đô thị mới An Cựu và Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng; Cuộc thanh tra trách nhiệm việc quản lý, sử dụng các khu nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991.

⁴ Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh và DNTN Cửa hàng xăng dầu Thủy An.

⁵ Các Đoàn thanh tra tại: UBND thị xã Hương Thủy, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Y tế, UBND huyện Phong Điền, UBND Thị xã Hương Trà, Hội Nông dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Cửa hàng xăng dầu Phúc Vinh và DNTN Cửa hàng xăng dầu Thủy An, Công ty TNHH NN MTV Quản lý Khai thác công trình thủy lợi TT. Huế, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

đồng và yêu cầu các đơn vị có liên quan xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng đối với 4.049.283 m² đất⁶ theo đúng quy định (trong đó có thu hồi 1.663 m² đất).

Nội dung vi phạm phát hiện qua các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận chủ yếu là: Vi phạm về công tác quản lý điều hành, sử dụng ngân sách Nhà nước như phân bổ và giao dự toán chưa đảm bảo tỷ lệ; công tác lập dự toán đầu năm không chính xác; không tính hao mòn và kiểm kê tài sản hàng năm; thanh toán vượt chế độ, định mức quy định; thanh toán trùng; thủ tục, chứng từ thanh toán không đúng quy định; mở sổ sách kế toán không đầy đủ, không cập nhật kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; vi phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài và các loại phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước;... Vi phạm các quy định trong đầu tư xây dựng như nghiệm thu, thanh quyết toán sai định mức, đơn giá, vượt khối lượng thực tế thi công, không đúng chủng loại vật liệu đưa vào công trình; hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công không có dấu phê duyệt của chủ đầu tư; không mua bảo hiểm công trình;... Vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai như giao đất, cho thuê đất không đúng quy định; giao đất vượt hạn mức; cho thuê đất khi chưa có quy hoạch sử dụng đất; cho thuê đất nhưng không có hợp đồng cho thuê; cho thuê, cho mượn hoặc để người dân tận dụng trồng hoa màu trên đất công ích nhưng không xử lý theo quy định; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; thực hiện thủ tục hành chính về đất đai chưa đúng quy định;...

Trong đó, Đoàn thanh tra liên ngành việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguồn gốc chuyển giao từ các Ban Quản lý khu bảo tồn, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh do Thanh tra tỉnh chủ trì đến nay đã kết thúc thanh tra tại các đơn vị theo Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; dự kiến gửi Dự thảo Kết luận thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 9/2018.

- Về công tác xử lý sau thanh tra:

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được Thanh tra tỉnh tích cực thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 4.448,65⁷ triệu đồng.

Hiện nay, đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện 55 kết luận, 155 quyết định xử lý về thanh tra với số tiền 8.732,91 triệu đồng, trong đó, có 33 đơn vị, cá nhân với số tiền phải thu hồi là 2.861,3 triệu đồng và 56 lượng vàng 24k không có khả năng thực hiện quyết định xử lý về thanh tra do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do tổ chức, cá nhân phải xử lý về kinh tế đã giải thể, đã xử lý hình sự, không tìm ra địa chỉ, ở ngoài địa bàn tỉnh; có 07 hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất đang theo dõi để thu hồi 75.226.000 đồng khi thực hiện các

⁶ Gồm: 16.366,3 m² đất ở; 35.279,7 m² đất nông nghiệp; 1.992.114 m² đất công ích; 1.990.018,6 m² đất lâm nghiệp; 15.504,4 m² đất phi nông nghiệp.

⁷ Trong đó, thu hồi từ các Quyết định xử lý về thanh tra ban hành trong 9 tháng đầu năm 2018 là 4.014,9 triệu đồng (đạt tỷ lệ 76,1%); thu hồi từ các Quyết định xử lý về thanh tra các năm trước là 433,75 triệu đồng.

quyền của người sử dụng đất (Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 120/BC-TTr ngày 06/02/2018 về tình hình tồn đọng các quyết định thu hồi tiền sau thanh tra và kết quả kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo).

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra

Trong kỳ, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành làm việc, nắm tình hình về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Phú Vang. Qua đó, đã đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm thực hiện và chấn chỉnh những điểm còn hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong thời gian đến, thực hiện dứt điểm những nội dung còn tồn đọng trong việc thực hiện Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã lồng ghép tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra vào một số cuộc thanh tra hành chính trong kỳ⁸ nhằm hướng dẫn và chấn chỉnh việc thực hiện.

2. Kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thanh tra

- Đã ban hành 11 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan công tác thanh tra, kiểm tra. Các Phòng nghiệp vụ theo phân công đã hướng dẫn, tư vấn công tác cho Thanh tra các đơn vị, địa phương được giao phụ trách.

- Đã tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Thanh tra và ban hành Kế hoạch số 124/KH-TTr ngày 06/02/2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.

- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và chế độ, chính sách cho cán bộ thanh tra⁹.

(Chi tiết theo các Biểu mẫu 1a - 1g đính kèm)

3. Công tác có liên quan khác

- Đã cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra do Tỉnh ủy và các Sở, ban, ngành chủ trì.

- Đã tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện các quy định pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra¹⁰.

⁸ Tại Sở Y tế.

⁹ Gồm: Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc ban hành Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.

¹⁰ Ngoài ra, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cũng đã tiến hành làm việc tại UBND huyện Phú Vang về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

- Đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 268/QĐ-TTCT ngày 21/5/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch.

- Đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác rà soát, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đồng thời, đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTG ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định. Ngoài ra, đã tiến hành rà soát, báo cáo UBND tỉnh các trường hợp phản ánh của doanh nghiệp về tình trạng có quá nhiều Đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm.

- Đã đề xuất định hướng chương trình thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế trình Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát việc bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Qua đó, đã đề xuất UBND tỉnh không thành lập Đoàn Thanh tra do hiện nay trên địa bàn tỉnh không có hoạt động nhập khẩu trực tiếp phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất.

4. Đánh giá, nhận xét

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2018, mặc dù phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao nhưng với sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo cơ quan, sự nỗ lực cố gắng và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Thanh tra tỉnh cơ bản đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các Đoàn Thanh tra đã thực hiện đúng nội dung, quy trình thanh tra và đa số bảo đảm thời gian thanh tra theo quy định. Các Kết luận thanh tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có chất lượng, có tính thuyết phục và tính khả thi cao, giúp cho các đơn vị được thanh tra chấn chỉnh công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ. Công tác giám sát Đoàn thanh tra đã được lãnh đạo cơ quan quan tâm phân công thực hiện nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Đoàn Thanh tra. Công tác đôn đốc, theo dõi, xử lý sau thanh tra tiếp tục được chú trọng thực hiện. Việc chấp hành Kết luận thanh tra của các đơn vị đã có chuyển biến tích cực và được thực hiện bài bản bằng việc ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện; tỷ lệ thu hồi về kinh tế từ các Quyết định xử lý ban hành trong 9 tháng đầu năm khá cao (đạt tỷ lệ 76,1%).

Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn một số hạn chế như : một số cuộc thanh tra còn kéo dài, chưa bảo đảm thời gian thanh tra theo quy định; việc tiến hành hoạt động giám sát đối với một số Đoàn thanh tra vẫn chưa được triển khai; nhiều quyết định xử lý về thanh tra còn tồn đọng của các năm trước chưa được thực hiện nghiêm túc; một số nội dung kết luận thanh tra còn tồn đọng qua các năm chưa được các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện triệt để; việc phát

hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra còn hạn chế; công tác kiểm tra, xác minh, đánh giá trong thanh tra có mặt hạn chế...

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

1. Công tác tiếp công dân

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo cơ quan với 12 lượt/03 người. Trong đó, tiếp công dân định kỳ 09 lượt/0 người và tiếp công dân thường xuyên 03 lượt/03 người.

Nội dung công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Qua công tác tiếp công dân, đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết theo Biểu số 2a)

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã cử đại diện lãnh đạo và cán bộ có liên quan tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo UBND tỉnh khi được yêu cầu.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp nhận

Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 56 đơn, trong đó:

- Đơn đủ điều kiện xử lý: 04 đơn.
- Đơn không đủ điều kiện xử lý: 52 đơn.

b) Phân loại đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xử lý là: 00 đơn.

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được

- Đối với 04 đơn kiến nghị đủ điều kiện xử lý nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh: Đã ban hành văn bản chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đã xử lý lưu đơn theo dõi theo quy định đối với 52 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không đủ điều kiện xử lý (đơn trùng lặp, đơn không rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh hoặc công dân đã gửi đúng cấp có thẩm quyền xem xét,...).

(Chi tiết theo Biểu số 2b)

3. Hoạt động khác

a) Hoạt động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì 05 cuộc họp

Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đề tham mưu đề xuất hướng giải quyết đối với 03 vụ việc (có 01 vụ việc hợp 03 cuộc) khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm việc giải quyết khách quan, chính xác và đúng pháp luật.

b) Việc tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao

Thanh tra tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với 21 trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do UBND tỉnh giao.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Trong 09 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2018 về công tác PCTN năm 2018 và văn bản số 3572/UBND - KN1 ngày 24/5/2018 về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 106/KH-TTr ngày 30/01/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 496/KH-TTr ngày 11/6/2018 về thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đã ban hành 35 văn bản phục vụ công tác PCTN, văn bản đề hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về pháp luật PCTN, Thanh tra tỉnh đã thực hiện việc lồng ghép trong các buổi họp cơ quan, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, các quy định của pháp luật về PCTN.

2. Kết quả thực hiện các giải pháp chủ yếu về phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 trong đó đã tiên hành công khai tình hình quản lý và sử dụng kinh phí năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đến toàn thể công chức cơ quan. Đã tiến hành công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ một cách chi tiết, cụ thể với các hình thức công khai theo đúng quy định.

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Trong quá trình hoạt động, Thanh tra tỉnh luôn thực hiện đúng theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Chỉ thị số 06/2006/CT-

UBND, ngày 02/3/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước. Đã thực hiện tốt các quy chế: Quy chế khoán kinh phí; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra theo Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ. Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2018, không có trường hợp nào vi phạm chế độ, vi phạm kỷ luật Ngành.

Ngày 12/7/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-TTr về Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Thanh tra tỉnh. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công nhằm tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính, sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; việc cán bộ, công chức nộp lại quà tặng

Trong 9 tháng đầu năm 2018, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh thực hiện tốt quy định về 5 điều kỷ luật ngành Thanh tra và 5 chuẩn mực đạo đức của ngành Thanh tra tỉnh, không có cán bộ vi phạm quy định về việc tặng quà và nộp lại quà tặng, đặc biệt là trong dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

d) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã thực hiện việc luân chuyển vị trí công tác đối với 07 công chức. Việc chuyển đổi vị trí công tác tại cơ quan bảo đảm phù hợp về năng lực, sở trường công tác của cán bộ, công chức đối với vị trí được chuyển đổi.

e) Minh bạch tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh đã thường xuyên cập nhật trên Website của Thanh tra tỉnh các văn bản quy định về công tác kê khai tài sản để các đơn vị, địa phương tham khảo và giải đáp trực tiếp qua điện thoại mọi vướng mắc của các đơn vị.

Riêng Thanh tra tỉnh đã hoàn thành việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 với 45 người có nghĩa vụ phải kê khai và đã tiến hành công khai các Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với hình thức niêm yết.

f) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh không có trường hợp người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng.

g) Thực hiện cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của ngành Thanh tra.

h) Áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thanh tra tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử để đăng tải các thông tin, phản ánh các hoạt động của cơ quan, đăng tải các văn bản ban hành liên quan đến công tác PCTN cũng như các văn bản pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Hộp thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý hồ sơ công việc được đơn vị và các công chức cơ quan sử dụng thường xuyên trong quá trình giải quyết công việc. Tiếp tục thực hiện phần mềm Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng.

Thanh tra tỉnh đã trang bị cho cán bộ và các phòng Nghiệp vụ các phương tiện như máy tính (cố định, xách tay), máy chiếu, máy scan, máy fax, máy photocopy, mạng Internet, mạng LAN,... và sử dụng có hiệu quả trong quá trình hoạt động, công tác.

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 745/KH-TTr ngày 13/8/2018, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2018-2020.

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc trả lương cho công chức qua tài khoản và thực hiện hình thức thanh toán bằng chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước các khoản chi sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

3. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN

Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Qua công tác thanh tra trong 9 tháng đầu năm 2018 chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCTP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017, ngày 16/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 do Phó Chánh Thanh tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác đã tiến hành làm việc theo kế hoạch với UBND huyện, thị xã, thành phố Huế và một số sở ngành để thu thập tài liệu minh chứng phục vụ cho việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTCTP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ về ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh 2017, trên cơ sở báo cáo và các tài liệu minh chứng kèm theo của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và trình UBND tỉnh Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

4. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/3/2017 về thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch 495/KH-TTr ngày 15/6/2017 về thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn 2017 - 2020 và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, yêu cầu đã nêu tại Kế hoạch 495/KH-TTr ngày 15/6/2017 của Thanh tra tỉnh.

5. Đánh giá, nhận xét

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp PCTN trong cơ quan cũng như công tác tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về PCTN, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò, trách nhiệm và ý thức về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng của đảng viên, công chức, thanh tra viên từng bước được nâng cao. Việc giám sát nội bộ, kiểm tra việc thực hiện 05 điều kỷ luật ngành Thanh tra, các chuẩn mực đạo đức của công chức Thanh tra được tăng cường, thời gian qua chưa phát hiện trường hợp tiêu cực của công chức Thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

Tuy nhiên, việc phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra còn hạn chế. Việc thực hiện chế độ báo cáo của một số cơ quan đơn vị về công tác PCTN chưa nghiêm túc, báo cáo không đầy đủ, không đúng nội dung, biểu mẫu quy định nên gây khó khăn cho công tác tổng hợp và đánh giá thực trạng về tình hình tham nhũng...

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác tổ chức, cán bộ

Tổng số cán bộ của cơ quan Thanh tra tỉnh hiện nay có 48 người, trong đó, có 01 Thanh tra viên cao cấp, 24 Thanh tra viên chính, 20 Thanh tra viên, 01 Chuyên viên và 02 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

- Thực hiện quy định pháp luật về quản lý cán bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện theo quy định. Thanh tra tỉnh đã tổng hợp và đăng ký nhu cầu học các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong năm 2018 theo Kế hoạch đào tạo của trường Cán bộ Thanh tra; đã thực hiện thủ tục đề nghị cử công chức tham gia các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra¹¹, Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng

¹¹ Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp: 02 người (Thanh tra tỉnh); Nghiệp vụ Thanh tra viên chính: 01 người; Nghiệp vụ Thanh tra viên: 05 người (Thanh tra tỉnh có 01 người).

Kế hoạch thanh tra¹² tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa; đã thực hiện 02 đợt đề nghị Thanh tra Chính phủ cấp mới, cấp đổi Thẻ Thanh tra theo quy định¹³. Với vai trò Ủy viên Thường trực Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra, Thanh tra tỉnh đã lập thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên cho 06 cán bộ đang công tác trong ngành Thanh tra của tỉnh; đã phối hợp với Sở Nội vụ lập thủ tục đề nghị bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính cho 18 Thanh tra viên (thi nâng ngạch)¹⁴ theo quy định. Đã trình Thanh tra Chính phủ xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 25 người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ngành.

- Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã cử 01 công chức theo học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên và 03 công chức theo học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính. Đã cử nhiều công chức cơ quan tham gia các lớp tập huấn về cải cách hành chính, dịch vụ công, khoa học công nghệ, an toàn an ninh thông tin...

- Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2017-2020, trong kỳ, Thanh tra tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 07 Thanh tra viên.

2. Các công tác khác

- Đã tiến hành phát động phong trào thi đua năm 2018, thực hiện ký kết giao ước thi đua¹⁵ và đăng ký danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng năm 2018 theo quy định.

- Đã tổ chức 04 Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh và cơ quan Thanh tra tỉnh để đánh giá kết quả đạt được và triển khai nhiệm vụ¹⁶.

- Đã tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Thanh tra tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác thanh tra Nhà nước.

- Đã báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 06 tháng đầu năm 2018.

- Đã phối hợp với Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đã Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của ngành Thanh tra tỉnh.

¹² 06 người tham gia (Thanh tra tỉnh có 02 người).

¹³ 43 trường hợp, trong đó: cấp mới 14 Thẻ, cấp đổi 29 Thẻ.

¹⁴ Trong đó Thanh tra tỉnh có 11 người.

¹⁵ Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Cụm thi đua trong toàn ngành Thanh tra của tỉnh; tham gia ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung bộ và Khối thi đua Nội chính của tỉnh.

¹⁶ Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh; Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ, cơ quan và Công đoàn Thanh tra tỉnh; tổ chức điểm cầu tại Huế của Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 ngành Thanh tra Việt Nam.

Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2018

I. VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt, trong đó, tập trung kết luận các cuộc thanh tra đã được triển khai trong 9 tháng đầu năm, tiến hành khảo sát và triển khai hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch thực hiện trong các tháng cuối năm 2018.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra, Quyết định xử lý về thanh tra từ năm 2015-2018 theo Kế hoạch.

3. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc Thanh tra các đơn vị thực hiện Kế hoạch thanh tra và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 đã được phê duyệt.

4. Tiến hành xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đúng thời gian quy định. Đồng thời, hướng dẫn Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và Thanh tra các Sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019, tiến hành rà soát tránh chồng chéo, trùng lặp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

II. VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và công tác xử lý đơn, thư theo quy định.

2. Cử người tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với lãnh đạo UBND tỉnh khi được yêu cầu.

3. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với các vụ việc khi được UBND tỉnh giao.

4. Tiếp tục duy trì và sử dụng hiệu quả phần mềm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại để tham mưu đề xuất hướng giải quyết các việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm việc tham mưu giải quyết khách quan, chính xác và đúng pháp luật.

III. VỀ CÔNG TÁC PCTN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về PCTN, Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 106/KH-TTr ngày 30/01/2018 về công tác PCTN năm 2018 của Thanh tra tỉnh và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2018.

3. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp PCTN về công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai tài sản; cải cách thủ tục hành chính; trả lương và thanh toán qua tài khoản; tăng cường giám sát nội bộ;...

4. Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP, ngày 22/3/2012 quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thanh tra, cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố.

5. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công tác PCTN tại các Sở ngành, địa phương. Tiến hành thanh tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực cũng như xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác PCTN.

IV. CÔNG TÁC KHÁC

1. Tham mưu Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra của tỉnh họp xét và thực hiện thủ tục đề nghị bổ nhiệm các ngạch thanh tra đợt 2 năm 2018 cho công chức thanh tra trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan Thanh tra tỉnh; thực hiện tốt quy định về thống nhất việc điều động công chức thanh tra; bổ nhiệm, bổ nhiệm mới Chánh Thanh tra cấp huyện và Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành; thực hiện thủ tục đề nghị cấp, đổi, thu hồi Thẻ Thanh tra và tổ chức phát Thẻ Thanh tra theo quy định.

3. Phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại địa phương (dự kiến vào tháng 11/2018). Đồng thời, thực hiện thủ tục cử công chức thanh tra tham gia học các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên theo triệu tập của Trường Cán bộ Thanh tra.

4. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Tổ chức tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 của Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ (với vai trò Cụm trưởng).

5. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh.

6. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ của cơ quan, của tỉnh theo quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện việc nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống CSDL Quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Trên đây là kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 của đơn vị, Thanh tra tỉnh kính báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
 - UBND tỉnh;
 - Ban Nội chính Tỉnh ủy;
 - ĐUK Các cơ quan tỉnh;
 - Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
 - VP, phòng TT PCTN;
 - Lưu: TH, VT.
- | Đề b/c